

Công nhân mong ước gì trong năm mới

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh, thu nhập trung bình năm 2018 của công nhân lao động trong tỉnh đạt 4,2 triệu đồng/người/tháng, tăng hơn so với năm trước. Bước sang năm 2019, người lao động (NLD) đặt niềm tin hơn nữa vào tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của NLD. Đặc biệt, họ mong muốn có những chính sách hỗ trợ để có thể mua nhà phù hợp với thu nhập của mình.



Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công đoàn ngành Y tế.

Chỗ dựa vững chắc của người lao động

Năm 2018, theo thống kê của Liên đoàn Lao động tỉnh, toàn tỉnh xảy ra 9 vụ ngừng việc tập thể. Nguyên nhân chủ yếu do chủ sử dụng lao động chưa thực hiện đúng các chế độ, chính sách theo quy định đối với NLD. Vì vậy, rất nhiều công nhân mong muốn năm 2019 tổ chức công đoàn luôn là chỗ dựa tin cậy để bảo đảm quyền và lợi ích cho NLD. Chị Nguyễn Thị Đào - một trong rất nhiều công nhân được bảo vệ quyền lợi nhờ sự vào cuộc kịp thời của tổ chức công đoàn chia sẻ: Tôi làm cho Công ty TNHH Sunny Gloves tại thành phố Thái Bình. Trong năm vừa qua, tôi cũng như nhiều công nhân khác đã nỗ lực hết mình lao động sản xuất. Tuy nhiên, khoảng vài tháng cuối năm, không hiểu vì lý do gì Công ty nợ tôi cùng gần 30 công nhân từ 4 - 5 tháng lương và nợ BHXH với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Trong khi cuộc sống của gia đình tôi rất khó khăn, chồng mất

sớm, lại nuôi 3 con nhỏ ăn học, mọi chi phí sinh hoạt đều phải vay mượn. Rất may, nhờ có sự vào cuộc kịp thời của tổ chức công đoàn và các ngành chức năng nên Công ty phải nghiêm chỉnh thực hiện các chế độ đối với NLD, thanh toán lương và các chế độ đầy đủ cho chúng tôi. Tôi mong muốn thời gian tới tổ chức công đoàn luôn đồng hành cùng NLD, bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của công nhân, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, chủ doanh nghiệp tổ chức đối thoại và giải quyết các ý kiến của NLD để bảo vệ quyền lợi cho NLD. Với anh Trần Duy Thịnh, công nhân Công ty TNHH Thành Phát, năm 2018 niềm vui như được nhân lên bởi cùng với sự quan tâm, tạo điều kiện của Công ty, thông qua tổ chức công đoàn, anh được Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ học bổng 6 triệu đồng để nâng cao trình độ. Phần khởi vì được nhận học bổng, anh chia sẻ: Để nâng cao trình độ, tôi tham gia học hệ cao đẳng khoa công nghệ may

của Trường Đại học Thái Bình. Số tiền 6 triệu đồng được hỗ trợ sẽ giúp tôi yên tâm làm việc cũng như tập trung vào việc học tập để phục vụ cho công việc sau này. Hy vọng trong thời gian tới, thông qua tổ chức công đoàn sẽ có nhiều công nhân được hỗ trợ kinh phí để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới.

Ổn định chỗ ở để gắn bó lâu dài với công việc

Các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh giải quyết được rất nhiều việc làm cho NLD trong đó không ít công nhân xa quê, vì vậy nhu cầu về nhà ở của họ là rất lớn. Chị Trần Kim Loan, công nhân Công ty MXP, đang ở trọ tại xã Phú Xuân (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Tôi quê ở Tiền Hải, lên thành phố làm việc được hơn 10 năm, do điều kiện kinh tế hạn hẹp nên phải thuê nhà ở với giá 400.000 đồng/tháng. Diện tích nhà rất chật, chỉ khoảng 14m² bao gồm cả công trình vệ sinh và nơi nấu ăn. Mùa hè thì nóng, mùa đông thì gió lùa ảnh hưởng nhiều

tới sức khỏe và công việc. Do vậy, tôi mong rằng thiết kế công đoàn cho NLD tại tỉnh sẽ sớm được xây dựng, tạo điều kiện cho những lao động như tôi có thể mua được nhà ở để ổn định cuộc sống.

May mắn hơn chị Loan, chị Vũ Thị Luyến, công nhân Công ty TNHH Thành Phát có nhà riêng để ở nhưng căn nhà cấp 4 của gia đình chị thường xuyên ẩm ướt, mưa dột, ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt. Những ngày mưa bão, chồng đi làm xa, một mình chị không biết xoay sở ra sao, chị rất muốn tổ chức công đoàn hỗ trợ kinh phí để xây lại nhà. Chị Luyến tâm sự: Tôi được biết thời gian qua tổ chức công đoàn đã hỗ trợ rất nhiều công nhân có hoàn cảnh khó khăn xây nhà mái ấm công đoàn giúp họ ổn định cuộc sống. Tôi mong muốn trong năm 2019 tổ chức công đoàn hỗ trợ kinh phí để tôi sửa lại căn nhà, yên tâm về chỗ ở.

Ông Bùi Xuân Vinh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết: Theo thống kê của các công đoàn ngành, liên đoàn lao động các huyện, thành phố, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh, toàn tỉnh hiện còn khoảng 7.800 công nhân lao động (chiếm 5,58% tổng số công nhân lao động) đang phải thuê nhà trọ. Vì vậy, việc xây dựng nhà ở cho công nhân hay trường mầm non trong các khu công nghiệp là vấn đề được thảo luận, bàn bạc, kiến nghị trong nhiều năm qua. Cùng với sự phát triển công nghiệp, sự gia tăng số lượng công nhân thì vấn đề này càng trở nên cấp thiết. Liên đoàn Lao động tỉnh đã thực hiện nhiều tham mưu, đề nghị với tỉnh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về các nội dung này. Năm 2018, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng thiết kế công đoàn, trong đó có nhà ở cho công nhân lao động tại Thái Bình với tổng kinh phí 310 tỷ đồng. Dự án được triển khai sẽ góp phần làm giảm khó khăn về nhà ở cho công nhân lao động trong tỉnh. Bên cạnh nhu cầu cấp thiết về nhà ở, trong năm 2019, tổ chức công đoàn các cấp sẽ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích cho NLD, đáp ứng những mong muốn thiết thực của NLD để NLD luôn coi tổ chức công đoàn là chỗ dựa tin cậy.

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TIỀN HẢI Nâng cao chất lượng xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp

Thực hiện chiến lược cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị, thời gian qua, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Tiền Hải đã nỗ lực nâng cao chất lượng công tác xét xử, giải quyết các loại án, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai hay bỏ lọt tội phạm.

Đồng chí Chu Tuấn Vương, Chánh án TAND huyện Tiền Hải cho biết: Để nâng cao chất lượng xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp, hàng năm, TAND huyện đã triển khai kế hoạch, chương trình công tác gắn với các phong trào thi đua của TAND các cấp và của huyện. Tăng cường tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, thẩm phán, hội thẩm nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, niêm yết các biểu mẫu liên quan đến việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; tổ chức tiếp nhận, phân loại các loại đơn khiếu nại, kháng cáo, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm rút ngắn trình tự, thời gian giải quyết vụ án, bảo đảm khách quan, thuận lợi cho người dân, không để án đã thụ lý tồn đọng. Tăng cường công tác giải quyết, xét xử các vụ án bảo đảm việc thụ lý, giải quyết và thực hiện các thủ tục tư pháp được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi. Trong các phiên tòa xét xử các vụ án hình sự, việc xét hỏi và tranh tụng tại phiên tòa tiếp tục được đổi mới, bảo đảm dân chủ,

khách quan trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Các phán quyết của chủ tọa phiên tòa chủ yếu dựa trên kết quả tranh tụng công khai tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, của người bào chữa, bị cáo và những người tham gia tố tụng, qua đó tuyên bản án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Để nâng cao chất lượng cũng như khắc phục tồn tại, hạn chế trong quá trình xét xử, TAND huyện Tiền Hải chú trọng tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm giúp các thẩm phán nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình chuẩn bị xét xử cũng như khi tổ chức phiên tòa. Trung bình mỗi năm TAND huyện tổ chức từ 5 - 7 phiên tòa rút kinh nghiệm, sau mỗi phiên tòa đều tổ chức họp chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần rút kinh nghiệm về nghiệp vụ như: việc điều hành phiên tòa của thẩm phán chủ tọa phiên tòa, các kỹ năng điều hành tranh tụng, xét hỏi, xử lý các tình huống pháp lý xảy ra tại phiên tòa; tác phong, trang phục, lời lẽ, ứng xử, bản lĩnh nghề nghiệp của thẩm phán chủ tọa phiên tòa và các thành viên hội đồng xét xử; việc

áp dụng pháp luật trong giải quyết vụ án và tinh thần thượng tôn pháp luật. Cùng với đó, TAND huyện chủ động phối hợp với các cơ quan tố tụng đưa ra xét xử kịp thời các vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng mà dư luận xã hội quan tâm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần răn đe, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong công tác giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, TAND huyện Tiền Hải chỉ đạo thẩm phán, thư ký chú trọng hướng dẫn đương sự thực hiện đúng nghĩa vụ về cung cấp chứng cứ, tài liệu để chứng minh cho quan điểm của họ. Chủ động xác minh, thu thập chứng cứ theo quy định, bảo đảm không có bản án, quyết định tuyên không rõ ràng, gây khó khăn cho công tác thi hành án dân sự. Trong giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, TAND huyện luôn quan tâm đến công tác hòa giải, qua đó tạo điều kiện cho các đương sự, người tham gia tố tụng tự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết các vấn đề có tranh chấp thấu tình,

đạt lý. Ngoài ra, TAND huyện cũng đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của ngành, giúp cho việc thụ lý, lưu giữ hồ sơ vụ án được nhanh chóng, chính xác. Đồng thời, ứng dụng phần mềm lưu trữ bản án trên hệ thống phần mềm lưu trữ của TAND tối cao, giúp cho việc sao lục bản án, quyết định, công tác quản lý hồ sơ vụ án sau khi kết thúc quá trình tố tụng được nhanh chóng, khoa học, rút ngắn thời gian, không để công dân phải chờ đợi khi cần sao lục bản án, quyết định của tòa án.

Với việc triển khai thực hiện hiệu quả công tác cải cách tư pháp, thời gian qua, TAND huyện Tiền Hải luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không để tình trạng án tồn đọng, án oan sai do lỗi chủ quan của thẩm phán. Năm 2018, TAND huyện đã thụ lý 559 vụ việc, giải quyết 549 vụ việc (đạt tỷ lệ 98,2%) trong đó 100% bản án quyết định có hiệu lực pháp luật được thi hành đúng theo luật định, không có vụ án nào giải quyết, xét xử kéo dài để quá hạn, xử oan sai, bỏ lọt tội phạm hoặc tuyên không rõ ràng khiến khó thi hành.

NGUYỄN TÙNG



Tòa án nhân dân huyện Tiền Hải tổ chức hòa giải trong vụ án dân sự.

Mừng tuổi đầu năm

Mỗi dịp tết đến, xuân về, người Việt thường chào đón năm mới bằng rất nhiều phong tục độc đáo. Cùng với bánh chưng xanh, câu đối đỏ, những lời chúc tốt đẹp thì sự hiện diện của phong bao lì xì cũng là một phần không thể thiếu, góp cho ngày tết thêm ấm cúng. Tuy vậy, những năm gần đây, tục mừng tuổi đầu năm cũng có nhiều chuyện để bàn.

Nét đẹp văn hóa truyền thống

Từ nhiều đời nay, mừng tuổi đầu năm đã trở thành một trong những nét đẹp văn hóa tiêu biểu trong đời sống người Việt. Đêm giao thừa là lúc mọi người bắt đầu được nhận phong bao lì xì. Những người lớn tuổi trong gia đình thường mừng tuổi cho con cháu để lấy may, kèm theo là lời chúc hay ấn chóng lớn, ngoan ngoan, học hành giỏi giang... Ngược lại, con cháu cũng chuẩn bị phong bao lì xì biểu ông bà, cha mẹ với mong muốn cầu cho các bậc bề trên năm mới sức khỏe dồi dào, bình an, trường thọ. Với quan niệm màu đỏ là màu của may mắn, khi mừng tuổi người Việt thường chọn phong bao lì xì màu đỏ. Dù giá trị phong bao lì xì



là bao nhiêu thì người nhận cũng rất vui bởi ý nghĩa mang tới điều tốt đẹp, may mắn và hơn cả là niềm vui khi được trao nhận sự quan tâm, may mắn.

Và những biến đổi

Trước đây, phong bao lì xì thường là màu đỏ tượng trưng cho may mắn. Hình và chữ in trên phong bao

lì xì cũng rất đặc trưng của Tết truyền thống như cảnh đào, trang phao, bánh chưng với những lời chúc như: "Chúc mừng năm mới", "An khang, thịnh vượng", "Vạn sự như ý"... Nhưng nay, khi đời sống ngày càng phát triển đã tác động đến tục mừng tuổi đầu năm. Trước tiên, những phong bao lì xì được thiết kế phong phú, đa dạng với nhiều màu sắc bắt mắt hơn. Tại một cửa hàng tạp hóa trên đường Minh Khai (thành phố Thái Bình), chị Nguyễn Thị Loan giới thiệu với chúng tôi rất nhiều mẫu phong bao lì xì với đủ sắc, to nhỏ khác nhau. Ngoài những mẫu truyền thống, năm nay, phong bao lì xì có nhiều mẫu mới mà giới trẻ rất ưa chuộng tìm mua như mẫu phong bao lì xì biến tấu in những câu nói theo trào lưu xã hội như: "Tết này vẫn giống Tết xưa/Vẫn là con nít, vẫn ưa lì xì", "Năm nay heo khéo kiếm tiền"... Một chủ shop bán phong bao lì xì online chia sẻ: Năm nay xuất hiện thêm những phong bao lì xì in hình tờ tiền Việt Nam và các nước với mệnh giá khác nhau cũng được rất nhiều người ưa chuộng. Song cũng là phong bao in hình tờ tiền nhưng màu in hình tờ tiền đó là và tờ tiền

Việt Nam mệnh giá cao có giá bán đắt hơn phong bao lì xì in hình tờ tiền lẻ. Bởi vì ai cũng thích "tiền to", "tiền ngoại" dù chỉ là cái vỏ phong bao lì xì. Như vậy, việc biến đổi phong bao lì xì in hình tờ tiền có thể đáp ứng sự tò mò, thích đổi mới của giới trẻ. Nhưng việc in phong bao lì xì hình tờ tiền Việt Nam lại là hành vi vi phạm pháp luật và có thể chịu mức phạt lên đến 80 triệu đồng, tuy nhiên, vẫn có nhiều trang mạng xã hội công khai chào bán loại phong bao lì xì này.

Mừng tuổi đầu năm có bị thương mại hóa?

Bên cạnh những thay đổi về hình thức của phong bao lì xì thì tục mừng tuổi cũng thay đổi theo hướng coi trọng giá trị vật chất hơn. Mừng tuổi đầu năm không còn đơn thuần là chúc nhau may mắn nữa mà ẩn chứa đằng sau những phong bao lì xì đó là sự toan tính của con người. Một số người trước khi chuẩn bị phong bao lì xì, cho tiền mừng tuổi vào trong đó phải tính toán với đối tượng này thì bỏ bao nhiêu thì vừa, thì hợp lý, đạt mục đích, để vui lòng người nhận... Những toan tính của người lớn nhiều khi vô tình tác động đến những đứa trẻ, khiến

chúng mất đi nét vô tư, trong sáng khi đi để ý đến giá trị đơn giản, rồi so sánh, ganh đua, thể hiện thái độ khi nhận được phong bao lì xì mà tiền trong đó có mệnh giá thấp, đặt người lớn vào tình huống khó xử. Chị Phạm Thị Hà, phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Tết năm ngoái sang nhà đồng nghiệp chúc tết, khi mừng tuổi cho mấy đứa trẻ cả con, cả cháu trong gia

đình bạn, mình bị một phen ngại mặt. Khi vừa nhận lì xì, bọn trẻ mở luôn ra xem và nói với nhau: "Có mỗi 20.000 đồng, thời này mà vẫn còn mừng tuổi tí tiền" làm cả mình và bố mẹ chúng đều ngại. Mừng tuổi đầu năm từ nét đẹp truyền thống đang trở thành một trong những gánh nặng tài chính, góp phần vào tâm lý "sợ Tết" của nhiều người bởi sau đó phải méo mặt cân bằng chi tiêu.

Ngày nay, khi đời sống ngày càng được nâng lên, những giá trị xưa cũng dần thay đổi để phù hợp hơn với thực tế. Thế nhưng, không có nghĩa là chúng ta để cho đồng tiền chi phối tất cả. Mỗi người nên cùng nhau bảo vệ nét đẹp của phong tục truyền thống, để tục mừng tuổi đầu năm được nguyên vẹn với ý nghĩa ban đầu của nó.

LÊ HÀ ANH
(Sinh viên thực tập)

